

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากจังหวัดระยอง

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดฯ ของจังหวัดระยอง จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยจากการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจिरายุ นันทธราธร) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ข้อสังเกตว่า สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด, งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี และงบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด พบว่าโครงการประเภทก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างถนน ขุดลอกคลองหรือลำน้ำ เป็นต้น มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้ รวมทั้ง มีบางโครงการที่ไม่มีการติดตั้งแผ่นป้ายฯ

เพื่อให้การจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากจังหวัดระยองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า จังหวัดระยองจึงได้กำหนดแบบแผ่นป้ายฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจำแนกตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีนี้ จึงขอส่งแบบแผ่นป้ายฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานของท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการหรือดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หากสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ ขอให้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้เป็นไปตามแบบที่จังหวัดระยองกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดระยองได้มอบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยองดำเนินการตรวจสอบและรายงานให้จังหวัดระยองทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด” หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ สุดสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๑๒๓ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย